

# Điều tuyệt vời nhất tháng 10

Mình có việc mới thuận ơi d mình cảm thấy da mình rất là khỏe và gần như là mình không dùng kem nền nữa. Thế là chào các bạn mình là linh đây và chúc mừng bạn đã quay trở lại với chanel của mình. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với một cái video hàng tháng năm em cũng làm. Đó chính là wegmann là một cái video mà mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều thú vị, những cái điều vui vẻ nhưng cái điều ý nghĩa đã xảy ra với mình trong tháng vừa rồi và mình hy vọng có thể truyền cho các bạn một chút cái nguồn năng lượng tích cực của mình video này.

Xem video đầu tiên chúng mình sẽ cùng nói về một cái skin carotene mà mình đã áp dụng từ khoảng 2 3 tháng trước. Thật ra thì mình đang muốn chia sẻ với bạn sớm hơn, tuy nhiên là mình muốn chắc rằng là nó thực sự hiệu quả. Thế nên là đến hôm nay, sau khi mình đã dùng gần hết rồi thì mình recommend đầu tiên cho bây giờ mình đến với một sản phẩm lotion, đấy chính là đây. Hello ae nourish lotion. Đây là dòng thuộc của nhật và thực ra ban đầu ý thì mình thấy nó rất quen, bởi vì là mình tin chắc là các bạn từng thấy nó trên tivi rồi, hình như là do chị Minh Hằng đã quảng cáo gì cả đúng nhỉ? Thế nhưng, cũng chính bởi vì lý do đó cho nên là mình cứ cảm thấy nó. Phải hình như các bạn thường mình có một cái hình dung về những cái sản phẩm mà ở trên tivi quảng cáo ấy không hợp với da mình lắm, cho nên lúc đầu thì mình có biết ấy nhưng mình không hề có ý định dùng cái này. Tất nhiên là chị mình chị có recommend cho mình và mình tìm hiểu thì mình thấy nó có 2 dòng dòng thứ nhất là dòng của nhật do nhật sản xuất và dòng thứ 2 là dòng của Việt Nam sản xuất. Mình thấy rằng một của nhật thì đắt hơn cấp dưới so với hàng của Việt Nam. Tuy nhiên là dòng của nhật thì nó lại đặc hơn. Mình nghĩ rằng là mình hợp với dân số của Việt Nam hơn. Do là ừ mình dùng một thời gian thì mình thấy nó rất là lỏng, rất là mềm, thấm nhanh, rất dễ mua, mình cảm giác sexy hay mua được ngay sau khi rửa mặt xong thì thường là mình sẽ vỗ 1 2 lần lên da. Chỉ cần thế thôi là ra như mình đã đủ ẩm để có thể không bị cảm giác cái căng căng rít thôi rửa mặt nữa rồi và bây giờ xuất recommend bạn này. Nhưng mà các bạn đang tìm một sản phẩm giữ ẩm đơn thuần cái lọ này 170 miu mà mình mua chỉ tập. 9,59 gì đó khoảng khoảng đấy thôi, chú rất là rẻ sản phẩm số 2. Chúng mình muốn nói đến ngày hôm nay, đó chính là một trong những kem dưỡng ẩm và hiện tại thì mình đang dùng em này. Thực ra lúc mình mua ấy thì đây là một dòng sản phẩm mới ra mắt, ban đầu là mình định mua cái jena wanteo 2 robot cái sản phẩm rất là thần thánh í mà ai cũng dùng mùa đông đấy. Thế nhưng lúc mình ra

thì hết cái sản phẩm đó và mình có comment xong dòng này thì mình có tìm hiểu qua và cái dòng skin detox này. Nó là cái sản phẩm kiểu cấp ẩm và làm trắng. Sẽ giúp da mình đen tóc khỏi những cái những chiếc gây hại cho môi trường, hoặc là trong những sản phẩm make up mà mình hay dùng ở tưởng ban đầu của mình. Ý là nó rất thơm, nó rất thơm. Đây nó có cái màu xanh như thế này có ai thấy không nhỉ? Mình dùng cái mà các bạn cần, nó có cái màu xanh và nó có mùi thảo mộc rất là thơm, hiệu quả. Làm trắng của nó thì mình không có để ý lắm. Thế nhưng mà cái hiệu quả cấp ẩm của nó thực sự là mình rất là ấn tượng. Ngày trước thì mình là hỗn hợp thiên dầu sau khi mà mình dùng nhiều sản phẩm dẫn ra thì bắt đầu nó có vẻ chuyển về da thường rồi. Và trước đây khi mà mình dùng một cái dòng kem giữ ẩm khác thì mình cảm thấy là nó hơi bị đổ dầu ở vùng chữ t và cuối ngày mà tầm khoảng buổi chiều gì đó. Và cái khoảng buổi sáng khi mới thức giấc thì khi mà dùng bạn này ý thì mình không bị thế nữa và ra mình có cảm giác rất là khỏe, nhất là độ ẩm còn lại. Nếu như bạn đang là người có làn da khô hoặc da thường thì mình rất ăn comment các bạn phải thử cái này nhé. Kiểu mouscron ý giúp mình mô hình này cũng không đắt lắm đâu lại có khoảng 200 giữa thôi và mình tin rằng đây là một cái rutin rất là hiệu quả, tại vì là khoảng thời gian vừa rồi thì mình sống theo kiểu múi giờ châu âu ý kiểu mình thức đêm rất nhiều nhưng mình ngủ rất ít, thế nhưng mà mình mình cảm thấy da mình rất là khỏe và gần như là mình không dùng kem nền nữa, cho nên là. Có thể thử Xem nhá mình có việc mới các bạn ơi, yeah như đã hẹn trong một cái lần trước thì mình đã hứa rằng là khi mà mình bắt đầu tìm việc thì mình cũng sẽ update cho các bạn về cái quá trình tìm việc của mình và đó chính là cái xe reset nghiệp you mà mình lại kết thúc vào tuần trước và đồng ý với việc rằng là mình đang có một công việc mới. Quá trình mà mình tìm việc này ý thì nó không dễ dàng cho lắm, nhưng cái lần xin lớn thì họ thường ít tuyển o cao và nếu có tuyển thì cũng chỉ tuyển full time thôi. Cho nên là mình đã mất khá nhiều thời gian này có thể apply vào những cái vị trí o cao mà mình chỉ cầm được phát tam thực ra thì mình vẫn tiếp tục cố gắng tại vì mình nghĩ rằng là cái việc mà mình biết rằng là muốn làm cái việc gì. Nó đã là một điều rất là may mắn rồi, bởi vì có những cái người thì mọi người còn đang rất là gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc tìm hiểu ở trên là mọi người thực sự muốn làm gì hết rằng là nếu như mình đã biết thì mình phải cố gắng nói hết mình và hiện tại thì mình đang là ở k winton ở một cái marketing agency khá lớn ở Hà Nội. Mình sẽ có quá trình thực tập là intern 2 tháng trước khi chính thức trở thành nhân viên chính thức của công ty hiện tại thì mình đang rất là hào hứng và mình hy vọng rằng là cái công việc này sẽ giúp mình ngày càng trở nên xịn hơn và có thể ôi sao thế? Bình tĩnh nào? Nếu mà có cơ hội thì mình cũng sẽ làm một cái video về cái quá trình đi làm việc cho các bạn tìm

hiểu nhé. Nhưng mà cái không hứa trước đâu nhá tại vì là mình đi làm bận lắm, cuối cùng thì mình muốn chia sẻ với các bạn vì một cái chuyến đi gần đây của mình mình. Nếu như mà các bạn có theo dõi những cái trang mạng xã hội của mình thì bạn sẽ biết rằng là khoảng 4 tuần trước thì mình đã đi mình định để ăn cưới một người chị họ. Và đây là lần đầu tiên một cái máy bay bình thường ấy, gia đình mình rất hay đi= ô tô. Và nếu mà đi xa một chút sẽ đi= tàu, thậm chí mình đi Trung Quốc cũng như hàng tàu luôn í. Thế nên là lần đầu đi máy bay thì thực ra ờ đối với mình thì mình cũng không thích đến thế, tại vì mình bị ù tai và cái thủ tục lên anh khá lằng nhằng, mình còn quên điện thoại trong cái giỏ đồ, lúc mà qua cửa kiểm tra an ninh ý. Thế nhưng mà có một khoảnh khắc khi mà máy bay sắp hạ cánh xuống Bình Định. Cái khoảng cái khoảng đó, tự dừng cả chuyến đi của mình trời rất nhiều mây, rất âm u, tự dừng nó sáng bừng lên khi mà mình ngồi ở cạnh cửa sổ ý mình nhìn ra ngoài xong rồi mây trời rồi kiểu núi cảnh đồng ruộng bên dưới ấy, cảm giác nó rất là yên bình hay cảm giác kiểu mình chả phải nghĩ gì cả và nó có một cái sự ấm áp nào đấy thì đột nhiên mình cảm thấy như thế và mình nghĩ rằng đấy là khoảng thời gian đẹp nhất mà bất cứ bạn nào đi máy bay cũng sẽ rất là để ý. Đùa outis review vang massage arysta đến lý quốc phai neu hiền là chào my love IO.

Ơn chờ áo dây tùy em, em kêu mơ đi du me a tip maybe or no. Xét về hồ có nét không hề. Nó ghét không về hồ lên là ngò lên là no le cho con. Ừ, đặc biệt là trong chuyến đi lần này thì mình có gặp lại những cái người anh chị họ của mình, nhưng cái người đi trước rất thân với mình. Thế nhưng mà sợ thì anh chị có chuyển về trong quê sống. Đây là lần đầu mình gặp lại nhau xong khoảng 14 5 từ cái lần cuối là khi bọn mình còn đang cời truồng đánh nhau, lần đầu gặp lại những người anh, người chị, cái cảm giác rất là đặc biệt kiểu cảm giác mình được đối xử như một cô bé con trong khi bình thường thì. Mình ở nhà mình cũng là chị mình đi ra ngoài thì mình cũng làm leader làm chủ tịch, làm những cái vị trí mà. Đôi khi nó khá là áp lực và nó đòi hỏi mình phải giữ bản thân ở một cái tình trạng lúc nào cũng phải tỉnh táo, lúc nào cũng bảo nghiêm túc, không phải lúc nào cũng nghiêm túc mà lúc nào cũng phải là một người có bản lĩnh để có thể kiếm được. Ông ấy tin tưởng được và cái cảm giác khi mà gặp lại những người anh, người chị của mình xong rồi được chăm chút được kiểu chiều chuộng. Tiểu chảy ra trong khoảnh khắc đấy và thực sự là lúc mình đi mình cũng không muốn đi một tí nào luôn í. Bây giờ thì các anh chị cũng lập gia đình. Dần dần rồi thì hi vọng là có thể gặp lại nhau trong một khoảng

thời gian ở gần hơn, không phải là cái hẹn 14 5. Nhưng lần này nữa, ơ k phải là tất cả những cái điều thú vị. Những cái điều có ý nghĩa đã xảy ra với mình trong tháng vừa rồi và mình hy vọng là các bạn đã thích video này cũng như là tất cả những cái đêm trước một maimi phương lai. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục Xem video của mình cũng như là tính subscribe ấn nút like và ủng hộ mình. Hy vọng rằng có thể gặp lại các bạn vào tuần sau với mọi người.